

ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา : สุรางค์ รุ่งผึ้ง
โรงเรียน : บ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ปีที่พิมพ์ : 2552

บทคัดย่อ

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการนวดไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด การนวดไทย กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่กีดหลวงกัญไชยมิตรภาพ ที่ 182 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) จำนวน 5 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test (Independent Samples t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด การนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ก็ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 89.88/88.85

2. ดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ก็ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 เท่ากับ 0.7689 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.89

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย เอกสารประกอบการเรียน ทำให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น เป็นอันดับแรก รองลงมา เอกสารประกอบการเรียน ได้รับความสนใจนักเรียนทำให้อยากเรียนอยากรู้ และ เอกสารประกอบการเรียนมีวิธีการสอนเป็นขั้นตอนทำความเข้าใจได้ง่าย